

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๑๒๓๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุก
ถนนวิจิตรสุการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพุก ๔๙๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง สำรองความจำเป็นเร่งด่วนในการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประมาณราคาวัสดุ (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) งบประมาณ ๒,๗๘๔,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุกพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และเป็นการรองรับสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะการได้นำเอาาระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์คุณภาพสูงสุด ทั้งให้โรงเรียนมีระบบประปาที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพใช้ในการอุปโภคและบริโภค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุก จจึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำประมาณราคาวัสดุ (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมภาพถ่ายระบบไฟฟ้า-ประปา ที่ชำรุด ส่งภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นอย่างช้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

๒. เอกสารค่าของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ของโรงเรียนต้องมีหนังสือการตรวจสอบจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความรู้ด้านไฟฟ้ายืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการของบประมาณ โดยหนังสือต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี ทะนอก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพุก

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ (ต่อ ๑๕)

โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐